

Số: /SYT-NVY
V/v tiếp tục tăng cường và kiểm soát
lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh

Thanh Hóa, ngày tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

Tình hình bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Đến 6 giờ sáng ngày 20/8/2020 toàn thế giới đã có 22.553.379 ca mắc, 789.863 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam có 994 ca mắc, 25 trường hợp tử vong. Trong thời gian qua tại Đà Nẵng đã phát hiện nhiều ca nhiễm SARS-COV-2 mới trong đó có nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị. Một số địa phương khác đã xuất hiện các ca nhiễm liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng và xuất hiện cả những ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây. Đây là thách thức rất lớn đối với công tác sàng lọc, phát hiện các trường hợp nghi ngờ đến khám tại cơ sở khám chữa bệnh.

Tại bệnh viện E ngày 19/8/2020 phát hiện ca bệnh COVID-19 số 994. Lịch sử bệnh như sau: Bệnh nhân 87 tuổi, thường trú tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, không có tiền sử dịch tễ liên quan đến COVID-19, ngày 12/8/2020 do bị đau âm ỉ liên tục vùng hạ sườn phải nên gia đình đưa đến bệnh viện E khám bệnh, được nhập khoa Gan mật điều trị nội trú. Ngày 13/8 chụp XQ tim phổi thường quy, phát hiện hình ảnh viêm phổi, được chuyên khám chuyên khoa hô hấp và chuyên khoa truyền nhiễm. Vì không có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 nên được chuyển sang khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện chiều ngày 13/8/2002 tiếp tục điều trị. Ngày 14/8/2020 bệnh nhân sốt ít, thỉnh thoảng có ho, không khó thở, phổi không có rales, được chỉ định chụp CT lồng ngực, có hình ảnh đám đông đặc thùy giữa phổi phải, tổn thương dày tổ chức kẽ hai phổi, tràn dịch màng phổi 2 bên số lượng ít; Chẩn đoán: Theo dõi viêm phổi thùy và viêm phổi kẽ 2 phổi, không làm xét nghiệm SARS-CoV-2, tiếp tục được điều trị kháng sinh. Đến ngày 18/8/2020, bệnh nhân được chụp XQ phổi, vẫn còn hình ảnh viêm phổi thùy, lúc này bệnh viện mới xin ý kiến của viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm loại trừ COVID-19, kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 19/8/2020. Từ 20 giờ ngày 19/8/2020 bệnh viện E đã phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị, cách ly để thực hiện công tác điều tra ổ dịch và thực hiện các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện.

Qua ca bệnh này cho thấy để làm tốt công tác phòng chống dịch trong các cơ sở khám chữa bệnh, giữ an toàn cho bệnh nhân, người nhà cũng như cán bộ y tế và duy trì hoạt động bình thường của cơ sở y tế trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, việc tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn sàng lọc, chẩn đoán trường hợp bệnh nghi ngờ và chỉ định xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo đúng quyết định

3351/QĐ-BYT là rất quan trọng, theo đó: Tất cả các trường hợp có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính mà không lý giải được bằng các nguyên nhân khác đều được coi là trường hợp bệnh nghi ngờ và phải chỉ định xét nghiệm loại trừ nguyên nhân do vi rút SARS-CoV-2.

Trong thời gian qua, Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm soát lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Yêu cầu tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát, đánh giá, khắc phục, triển khai đầy đủ các hướng dẫn đã ban hành, đặc biệt lưu ý một số hướng dẫn quan trọng ban hành kèm theo các văn bản:

Công văn số 431/SYT-NVY ngày 27/2/2020 của Sở Y tế về việc triển khai Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 20/2/2020 của Bộ Y tế;

Công văn số 667/SYT-NVY ngày 20/3/2020 của Sở Y tế về việc triển khai Hướng dẫn phân luồng, sàng lọc, cách ly ban hành kèm theo công văn 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID 19;

Công văn số 2364/SYT-NVY ngày 27/7/2020 của Sở Y tế về việc triển khai Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về Ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp;

Công văn số 2431/SYT-NVY ngày 04/8/2020 của Sở Y tế về việc triển khai Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) (phiên bản 4) ban hành kèm theo quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 27/7/2020 của Bộ Y tế;

Từ ngày 31/7/2020 đến ngày 19/8/2020, nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và ban chỉ đạo tỉnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế đã phối hợp với thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện (Lãnh đạo UBND, Phòng Y tế, Trung tâm y tế) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa trong và ngoài công lập trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy nhìn chung các cơ sở khám, chữa bệnh đã có sự quan tâm, đầu tư đáng kể để tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở. Về cơ bản đã tổ chức, thực hiện đón tiếp, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng bệnh viện; bố trí khu vực cách ly, điều trị riêng biệt cho ca bệnh nghi ngờ COVID-19; đa số bệnh nhân và người nhà tuân thủ việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay khi đến khám, chữa bệnh... Tuy nhiên, cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc thực hành sàng lọc, phân luồng, quản lý các đối tượng nguy cơ cao trong quá trình khám chữa bệnh chưa đạt yêu cầu đặt ra; Việc cập nhật kiến thức, thông tin tình hình dịch tễ, diễn biến mới của dịch cũng như các hướng dẫn chuyên môn của cán bộ y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời; Việc cắt cử cố định, riêng biệt số nhân lực làm việc tại các bộ phận nguy cơ lây nhiễm cao với các bộ phận

còn lại chưa được chú ý; Công tác quản lý sức khỏe, khai báo y tế đối với những người làm việc trong cơ sở khám chữa bệnh chưa được duy trì tốt.

Để chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh, bên cạnh khắc phục các hạn chế, rà soát, hoàn thiện, thực hiện tốt các nội dung trên; Căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 4393/BYT-KCB ngày 18/8/2020 về việc tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế, người bệnh khác và cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tập huấn, phổ biến quán triệt nghiêm túc các yêu cầu tại các Công văn kể trên đến các khoa, phòng, bộ phận; thực hiện nghiêm Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 và các hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội trong bệnh viện giữa các khoa, phòng và các nhóm nhân viên y tế. Bảo đảm mọi người khi vào bệnh viện, khi vào các tòa nhà và các khoa phải mang khẩu trang và vệ sinh tay.

3. Thực hiện sàng lọc, cách ly và chỉ định xét nghiệm chẩn đoán sớm ca bệnh nghi ngờ theo đúng hướng dẫn chuyên môn hiện hành (Quyết định 3351/QĐ-BYT) cho người bệnh, người nhà hỗ trợ chăm sóc người bệnh đó tại khoa khám bệnh và các khoa lâm sàng. Chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở nhân viên y tế, người cung cấp dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, những người đi từ vùng dịch về hoặc những người có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp để phát hiện sớm, cách ly phù hợp theo quy định, tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn các trường hợp mắc bệnh.

4. Mọi khoa lâm sàng phải có buồng cách ly để cách ly tạm thời người bệnh nghi nhiễm trong quá trình điều trị cho tới khi có kết quả xét nghiệm loại trừ.

5. Tăng cường các biện pháp thông khí, vệ sinh bề mặt (đặc biệt là các bề mặt thường xuyên có tiếp xúc bàn tay), quản lý chất thải đúng quy định tại các khoa phòng đặc biệt khu khám sàng lọc, khu cách ly, khu vệ sinh, khoa hồi sức tích cực, khoa truyền nhiễm. Bảo đảm giãn cách giường bệnh theo quy định.

6. Bảo đảm cung cấp đầy đủ và sử dụng đúng trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi thực hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 đặc biệt là khi thực hiện các can thiệp trên người bệnh có tạo khí dung.

7. Bố trí đủ nhân lực chăm sóc toàn diện người bệnh tại các khoa trọng điểm như khoa hồi sức tích cực, khoa cấp cứu, khoa truyền nhiễm, khoa bệnh nhiệt đới và người bệnh có chỉ định chăm sóc cấp I tại các khoa lâm sàng khác. Tuyệt đối không để người nhà, người chăm sóc dịch vụ chăm sóc đối tượng người bệnh này trong giai đoạn hiện nay. Giảm thiểu tối đa người nhà hỗ trợ chăm sóc đối tượng người bệnh khác, trong trường hợp thật cần thiết chỉ để lại một người nhà hỗ trợ chăm sóc cố định (không thay đổi người chăm sóc trong quá trình điều trị). Thực hiện khai báo y tế, kiểm soát tuân thủ các quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh của người hỗ trợ chăm sóc.

8. Dừng việc thăm hỏi người bệnh nội trú của người nhà người bệnh. Yêu cầu và hướng dẫn người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc, người cung cấp dịch vụ phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay, thực hiện giãn cách ngay khi vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong suốt thời gian lưu lại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

9. Giao cho bộ phận giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 của nhân viên y tế, người bệnh và các đối tượng liên quan đặc biệt tại khu vực khám sàng lọc, khu cách ly, khu điều trị người cao tuổi, người bệnh nặng, người bệnh nguy kịch. Duy trì thường xuyên, định kỳ tự đánh giá mức độ an toàn theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. Ngay sau đánh giá tiến hành rà soát, phát hiện các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của đơn vị và khẩn trương có kế hoạch khắc phục các vấn đề tồn tại, hạn chế.

Nhận được Công văn này, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong thời gian tới Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đơn vị nào để xảy ra sự cố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY_{PhướcHN} (02).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thái Hòa